

Sime Darby Plantation มอบโอกาสครั้งที่สองแก่นักโทษผู้พ้นโทษก่อนกำหนด



Sime Darby Plantation Bhd (SDP) นักโทษที่ผู้พ้นโทษก่อนกำหนดให้เข้าทำงานในบริษัทได้ เนื่องจากเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานกว่า 2,000 คน บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะจ้างแรงงานท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งได้เริ่มขึ้นมาเมื่อ 3 ปีก่อนหน้า และได้ผลค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ ปัจจุบัน Sime Darby ได้จ้างนักโทษผู้พ้นโทษก่อนกำหนดจำนวน 40 รายและแรงงานท้องถิ่นอีก 300 ราย กระจายตัวทำงานตามพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันทั่วประเทศ

การขาดแคลนแรงงานเป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาและความท้าทายที่ภาคอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของมาเลเซียต้องเผชิญ บริษัทฯ เคยจ้างแรงงานท้องถิ่นแต่ภายใน 6 เดือน แรงงานก็ทยอยลาออก อย่างไรก็ตาม แรงงานเหล่านั้นจะได้รับการพัฒนาทักษะเดิมและฝึกฝนทักษะใหม่ในงานเก็บเกี่ยวผลปาล์มซึ่งเป็นส่วนงานที่สำคัญที่สุดในภาคการเพาะปลูก

แม้ว่าปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนแรงงานอาจยังไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีงบประมาณ 2563 (FY2020) แต่คุณภาพของปาล์มบางส่วนก็ได้รับผลกระทบ เนื่องจากระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่ไม่เป็นไปตามกำหนด สำหรับช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2563 (H2 2020) ภาคอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันมีความยินดีที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 3,000 ริงกิตต่อตัน (ประมาณ 23,000 บาทต่อตัน) ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากและคาดว่าจะช่วยชดเชยรายได้ที่ลดลงจากภาวะผลผลิตขาดแคลนได้

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

นอกจากนี้ ในปี 2563 - 2564 บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะขายที่ดินและหลักทรัพย์ไม่สำคัญเป็นมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท (ประมาณ 7,600 ล้านบาท) และกำจัดสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในเชิงกลยุทธ์มูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท (3,800 ล้านบาท) เพื่อลดการกักตุนของบริษัท และอีก 3 ปีข้างหน้าบริษัทฯ จะลดการกักตุนและการใช้งบกระแสเงินสดลงเหลือเพียงร้อยละ 30 จากร้อยละ 49 ในปี 2562

ภายในปีงบประมาณ 2566 บริษัทฯ วางแผนที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสกัดผลปาล์มสดเป็น 23 ตันต่อเฮกตาร์ (3.68 ตันต่อไร่) จากเดิม 20 ตันต่อเฮกตาร์ (3.2 ตันต่อไร่) ในปี 2562 และยังคงมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมปลายน้ำและกำไรขั้นต้น ลดรายจ่ายทางธุรกิจ และรักษานโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอแก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับการผลิตต้นน้ำ ปัจจุบันมีการดำเนินการใน 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี และเกาะโซโลมอน ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก 240 แห่ง และโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม 69 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการปลูกยางพารา อ้อย การเลี้ยงโค และการผลิตเนื้อวัว ส่วนการดำเนินการปลายน้ำมี 7 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เนเธอร์แลนด์ ไทย สหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้ และปาปัวนิวกินี ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การผลิตและการขายน้ำมันสำหรับการบริโภค (refined oils and fats) ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล (biodiesel products) ผลิตภัณฑ์โอเลเคมี (derivatives and oleochemicals) รวมทั้งกิจการโรงกลั่น 11 แห่ง โดยมีกำลังการผลิตรวม 3.8 ล้านตันต่อปี

ที่มา: New Straits Times, 9 กันยายน 2563

ผลกระทบต่อประเทศไทย

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นการดำเนินธุรกิจโดยบริษัทหรือ estate ขนาดใหญ่ ทำให้มีการบริหารจัดการการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนการดำเนินธุรกิจต่อหน่วยต่ำ ส่งผลให้น้ำมันปาล์มของมาเลเซียมีขีดความสามารถสูงในการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลก อีกทั้งหลายบริษัทในภาคอุตสาหกรรมยังเป็นบริษัทที่มีหน่วยงานหรือกองทุนของรัฐบาลร่วมถือหุ้น ทำให้ภาครัฐกำหนดแนวนโยบายที่เอื้อต่อภาคอุตสาหกรรม และมีการสื่อสาร/ประสานกันได้อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักที่อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของมาเลเซียประสบคือการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในภาคการผลิตต้นน้ำเพราะยังเป็นภาคส่วนธุรกิจที่ยังต้องพึ่งพาแรงงานสูง แม้ว่าปัจจุบันบริษัทใหญ่ๆ ในมาเลเซียจะหันมาใช้เทคโนโลยี/เครื่องจักรมาช่วยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมากขึ้นก็ตาม โดยแรงงานส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างชาติ อาทิ ชาวบังคลาเทศ และอินโดนีเซีย ซึ่งมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานต่ำกว่าแรงงานภายในประเทศ การที่มาเลเซียจำเป็นต้องหันมาจ้างแรงงานในประเทศมากขึ้น จะทำให้ต้นทุนการผลิตของมาเลเซียสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลดีความสามารถในการแข่งขันของน้ำมันปาล์มของไทยในตลาดโลกในระยะสั้น

โอกาสและแนวทางปรับตัวของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทยควรเร่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคการผลิต รวมทั้งให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในระดับปลายน้ำให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับน้ำมันปาล์มของมาเลเซียได้ในระยะยาว รวมทั้งควรเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ๆ โดยเฉพาะในอินเดียและแอฟริกาซึ่งมีความนิยมบริโภคน้ำมันปาล์ม

- นโยบายภาครัฐ
 เศรษฐกิจการลงทุน
 แนวโน้มการตลาด
 รายงานสินค้าและบริการ
 อื่นๆ